



ประกาศเทศบาลตำบลพลา

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออาทร หมู่ที่ ๕  
ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ด้วยเทศบาลตำบลพลา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอื้ออาทร หมู่ที่ ๕ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยทำการก่อสร้างตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ต่อเติมหลังคา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ๒. ก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๗.๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๓. ติดตั้งรางระบายน้ำ ยาว ๑๐๐ เมตร ๔. ก่อสร้างเสาธง จำนวน ๑ จุด โดยมีรายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนเทศบาลตำบลพลา เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ภายในวงเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท(แปดแสนบาทถ้วน)

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. เป็นนิติบุคคลหรือ (บุคคลธรรมดา) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบลพลา ณ วันประกาศสอบราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดดู...

**กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง** และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลพลา ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าได้รับทราบข้อปัญหารายละเอียดต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลพลา กำหนดจะนำมาเป็นข้อโต้แย้งใด ๆ มิได้

**กำหนดยื่นซองสอบราคา** ในระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง เทศบาลตำบลพลา หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ถึงวันและเวลาที่เทศบาลตำบลพลา ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับของ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง “งานพัสดุและทรัพย์สิน” กองคลัง เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ๒๑๑๓๐

**กำหนดเปิดซองสอบราคา** ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง เทศบาลตำบลพลา ชั้น ๒ (ห้องพระยาตาก)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลพลา ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๘๐-๑๒๘๘ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการและสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพลา <http://www.pala.go.th> และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง <http://www.gprocurement.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์

